



ที่ ศธ ๐๔๐๔๒/๓๓๓๙

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒
อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ๘๖๑๑๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ ๐๒๑๔๗/๑๖๗๐๙ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีหนังสือแจ้งผลตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่าหน่วยงานของรัฐละเลยการกระทำหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางฯ แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการและเพื่อบรรลुวัตถุประสงค์ของทางราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจึงขอแจ้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการต่อไป

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒ โรงเรียนในสังกัดปฏิบัติตามข้อเสนอแนะหรือแนวทางฯ ที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรีแพ ไกยเทียม)

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รักษาการแทน
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต ๒

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

โทร.๐-๗๗๕๕-๑๒๒๒ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐-๗๗๕๕-๑๒๒๒ ต่อ ๒๐



ที่ ศธ ๐๒๓๔๗ / ๑๖๗๐๕

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. ๑๐๓๐๐

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน
เรียน ศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน กรณีกล่าวอ้างว่า หน่วยงานของรัฐละเลยการทำหน้าที่ในการคุ้มครองเด็กจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ในสถานศึกษาตามมติที่ประชุมคณะกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ และคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้มีข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง ฯ แจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการ

สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอเรียนว่า เพื่อให้ดำเนินการดังกล่าวบรรลุตามวัตถุประสงค์ของทางราชการ จึงขอแจ้งข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทาง ฯ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้

๑. มาตรการหรือแนวทางที่เหมาะสมในการป้องกันและแก้ไขการละเมิดสิทธิมนุษยชน

๑.๑ กำชับให้ผู้บริหารสถานศึกษารายงานข้อเท็จจริงต่อหน่วยงานต้นสังกัดทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในสถานศึกษา หรือภายใน ๒๔ ชั่วโมงหลังทราบเหตุ พร้อมทั้งให้ดำเนินการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศตามแนวทางที่กำหนดไว้ในคู่มือการคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียน ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือเด็กนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ อย่างเคร่งครัด

๑.๒ ให้มีมาตรการกับผู้บริหารสถานศึกษาที่เกิดเหตุการณ์ล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา หากพบว่าไม่รายงานข้อเท็จจริง รายงานข้อเท็จจริงล่าช้า หรือปกปิดข้อมูลที่ต้องรายงาน รวมทั้งการไม่จัดให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัย ให้ถือว่าเป็นการละเลยต่อหน้าที่อันเป็นความผิดทางวินัย

๒. ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

๒.๑ สนับสนุนงบประมาณให้สถานศึกษาในสังกัดปรับปรุงสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย เช่น การปรับปรุงห้องสุขาให้มีแสงสว่างเพียงพอ ไม่อยู่ไกลเกินไปและไม่อยู่ในจุดอับสายตา การติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) บริเวณทางเข้าออกห้องเรียน ห้องสมุด ห้องสุขา ห้องพักรู และบริเวณจุดเสี่ยงอื่น ๆ เพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กในสถานศึกษา รวมทั้งการบริหารจัดการเชิงระบบเพื่อกำหนดมาตรการป้องกันเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยภายในโรงเรียนทุกรูปแบบ

๒.๒ กำหนดให้มีแผนปฏิบัติการเพื่อป้องกันการล่วงละเมิดทางเพศในสถานศึกษา อย่างเป็นรูปธรรม โดยให้ติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง

/๒.๓ ให้จัดอบรม...

๒.๓ ให้จัดอบรม ให้ความรู้ และสร้างความตระหนักแก่นักเรียน ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งบิดามารดาหรือผู้ปกครองเกี่ยวกับเพศศึกษา การมีปฏิสัมพันธ์กับเพศตรงข้ามอย่างเหมาะสม และการป้องกันตัวจากการถูกล่วงละเมิดทางเพศ ตลอดจนให้ความสำคัญกับผู้ปกครอง และชุมชนในการมีส่วนร่วมส่งเสริมความประพฤติ ให้คำปรึกษา แนะนำ ฝึกระวัง และสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเด็กอย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเทพ แก่งสันเทียะ)

เลขาธิการสภาการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

กองส่งเสริมและพัฒนาการบริหารการศึกษาในภูมิภาค

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๕๓๐๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ gds.moe1@gmail.com